

Số: 679 -BC/TĐTN-BTG

Tây Ninh, ngày 03 tháng 7 năm 2020

## BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2019 - 2022 (từ tháng 1/2019 – 3/2020)**

-----

Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2019 – 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo sơ kết kết quả thực hiện từ tháng 01/2019 – 3/2020 cụ thể như sau:

### I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 151-KH/TĐTN-BTG, ngày 8/7/2019 về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2019 – 2022. Trong đó đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện Kết luận.

Phối hợp với các ngành triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 1437/UBND ngày 08/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, giai đoạn 2019- 2020” gắn với nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, 2020.

### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

- **Chỉ tiêu số 1:** 100% cán bộ Đoàn, Hội; 90% đoàn viên, hội viên và 70% thanh niên được nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng, Đoàn đã ban hành. **(Đạt 100% chỉ tiêu tại thời điểm năm 2019)<sup>1</sup>.**

- **Chỉ tiêu 2:** Có 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên đăng ký cụ thể nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên và việc thực hiện Sổ rèn luyện phấn đấu, tu dưỡng của đảng viên. **(Đạt 100% chỉ tiêu tại thời điểm năm 2019).**

- **Chỉ tiêu 3:** Có 90% cán bộ Đoàn, đoàn viên và 60% thanh niên được học tập, nghiên cứu các bài lý luận chính trị, các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh. **(Đạt 100% chỉ tiêu tại thời điểm năm 2019).<sup>2</sup>**

- **Chỉ tiêu 4:** Tập hợp 75,82% thanh niên vào các loại hình cách mạng do Đoàn, Hội tổ chức **(Đạt 94,7% chỉ tiêu, chỉ tiêu đề ra là 80%).<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Năm 2019: Kết quả tuyên truyền, học tập Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước năm 2019: đã triển khai cho 43.468 lượt cán bộ đoàn, đoàn viên/ 34.757 tổng số đoàn viên (trong đó có 750 cán bộ đoàn), đạt tỷ lệ 125% trên tổng số; triển khai cho 96.496 lượt thanh niên/114.876 tổng số thanh niên có mặt tại địa bàn, đạt tỷ lệ 84%.

<sup>2</sup> Năm 2019: triển khai 35.750 lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên/ 34.757 (102,8%); 112.000 lượt thanh niên/114.876 (97,4%).

<sup>3</sup> Số liệu đến hết năm 2019

- **Chỉ tiêu 5:** Giáo dục cảm hóa 182/400 thanh thiếu niên chậm tiến. (Đạt tỷ lệ 45,5% chỉ tiêu)<sup>4</sup>

- **Chỉ tiêu 8:** 17/19 đơn vị Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc sử dụng mạng xã hội. (Đạt tỷ lệ 89,5 % chỉ tiêu).<sup>5</sup>

- **Chỉ tiêu 9:** Có 5/19 đơn vị thành lập và duy trì hoạt động của CLB Lý luận trẻ. (Đạt tỷ lệ 26,3% chỉ tiêu).<sup>6</sup>

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP

#### 1. Nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên

Công tác giáo dục, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên luôn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp bộ Đoàn xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất trong thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Theo đó hàng năm nội dung này đều cụ thể hóa chương trình công tác năm, tiêu chí đánh giá thi đua, có xác định các giải pháp trọng tâm kèm theo. Từ đầu năm 2019 đến nay đã triển khai một số giải pháp cụ thể:

- Đổi mới nội dung, phương thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin khi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng nhằm tiếp cận đông đảo đoàn viên, thanh niên như:

+ Công tác tuyên truyền, truyền thông trên các trang mạng xã hội từ tỉnh cho đến cơ sở được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: Tỉnh đoàn thực hiện chương trình “Sách người bạn của tôi” trên trang Fanpage của Tỉnh đoàn đến nay được 42 số<sup>7</sup>; thực hiện mô hình “See anh share” (2S) với việc xây dựng, đăng tải hơn 2.000 bản tin thời sự, clip hoạt động, phóng sự thường xuyên trên trang Fanpage thu hút đông đảo lượt tương tác của đoàn viên, thanh niên; sử dụng bộ công cụ Infographic để cụ thể hóa các nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, cấp tỉnh; sử dụng hình thức Livestream trong tổ chức các hoạt động trọng thể, quan trọng; tổ chức thi trực tuyến, bình chọn điển hình qua mạng, các cuộc thi trắc nghiệm qua mạng... Qua các hoạt động, đến thời điểm hiện nay Trang Fanpage “Tỉnh đoàn Tây Ninh” đã thu hút gần 12.000 lượt theo dõi và thường xuyên tương tác, trao đổi của đoàn viên thanh niên; các Huyện, Thị, Thành đoàn duy trì và thực hiện hiệu quả các Trang của đơn vị mình.

+ Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn: Duy trì hoạt động với nhiều chuyên mục phong phú giúp đoàn viên, thanh niên cập nhật kịp thời các hoạt động Đoàn, Hội, Đội từ tỉnh đến cơ sở, các chủ trương công tác của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng nhiều thông tin bổ ích. Tỉnh đoàn đã biên soạn “Tài liệu sinh hoạt chi đoàn”<sup>8</sup> online hàng tháng đăng tải trên Trang thông tin điện tử cung cấp cho các cơ sở Đoàn.

+ Xây dựng được 10 bộ sách ảnh điện tử ứng dụng xem trên điện thoại thông minh với các chủ đề khác nhau phục vụ công tác tuyên truyền như: Dấu ấn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Tuổi trẻ Tây Ninh học tập 50 năm Di chúc Bác Hồ, Tuổi trẻ Tây Ninh hình thành và phát triển, Dấu ấn thanh niên tình nguyện hè, kỹ năng công tác Hội...

<sup>4</sup> Số liệu đến hết năm 2019

<sup>5</sup> Đoàn thanh niên Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh do đặc thù nên chưa triển khai sử dụng mạng xã hội.

<sup>6</sup> Các đơn vị đã thành lập CLBLL trẻ cấp huyện: Tân Châu, Châu Thành, Gò Dầu, Thành đoàn, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

<sup>8</sup> Từ năm 2018 đến nay được 28 số.

+ Triển khai hệ thống tin nhắn sms của Viettel nhằm tuyên truyền, cung cấp định hướng thông tin kịp thời cho đoàn viên, thanh niên, định kỳ mỗi tháng gửi **10.000** tin cho đoàn viên, thanh niên...

+ Công tác tuyên truyền và tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 được đầu tư đổi mới như: Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp qua mạng internet năm 2019; phát động hội viên, thanh niên thay đổi khung đại diện trên mạng xã hội; phát hành ca khúc riêng cho Đại hội; thực hiện quét mã QR đối với đại biểu chính thức tham dự ĐH, cung cấp tài liệu trên Website đại hội để đại biểu nghiên cứu (không phát tài liệu giấy trừ khách mời).

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn định hướng cho các cấp bộ Đoàn cũng tổ chức sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại với các nhiều hình thức, nội dung phong phú như: Sinh hoạt gắn với các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chuyên đề tại chi đoàn, sinh hoạt qua sóng phát thanh thanh niên với các chủ đề *“Đoàn trong trái tim tôi”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Tuổi trẻ Tây Ninh sắt son niềm tin với Đảng”, “Tuổi trẻ Tây Ninh nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”*... qua các buổi sinh hoạt góp phần chuyển tải được các nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, lịch sử đến đoàn viên, nâng cao tính chính trị trong sinh hoạt chi đoàn.

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm, đầu tư cho công tác bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn cho đội ngũ làm công tác Tuyên giáo của Đoàn: Hằng năm tổ chức ít nhất **01** lớp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn, có từ **70** đến **90** học viên tham gia; tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ hằng quý nhằm thông tin, tuyên truyền các Nghị quyết quan trọng của Đảng, Đoàn, các vấn đề liên quan đến thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt; cử **03** cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên giáo tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Tuyên giáo do Trung ương Đoàn và Trường đoàn Lý Tự Trọng tổ chức. Song song đó, đặc biệt quan tâm việc lựa chọn, mời các báo cáo viên có kinh nghiệm, nắm chắc thực tiễn, giỏi nghiệp vụ, kỹ năng để trao đổi, cung cấp thông tin, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác tuyên truyền, công tác phong trào tại cơ sở.

- Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh các hoạt động phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ tiêu biểu nhằm góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ Đoàn gương mẫu, đảng viên trẻ không suy thoái về chính trị, tư tưởng thực hiện như: tập trung giới thiệu **132** gương cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu qua các kênh Báo, Đài, mạng xã hội; tuyên dương **1.210** điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực.

- Hằng năm, cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp, đoàn viên, thanh niên thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị bắt buộc như: tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Đoàn; các bài lý luận chính trị của Đoàn; trau dồi kiến thức nghiệp vụ công tác. Kết quả trong năm 2019 đã triển khai học tập Nghị quyết Đảng, Đoàn, các kết luận của Ban Chấp hành TWĐ cho: **43.468** lượt cán bộ đoàn, đoàn viên/ **34.757** Tổng số đoàn viên (trong đó có **750** cán bộ đoàn), đạt tỷ lệ **125%** trên tổng số; triển khai cho **96.496** lượt thanh niên/**114.876** tổng số thanh niên có mặt tại địa bàn, đạt tỷ lệ **84%**. 19/19 đơn vị Đoàn cấp huyện triển khai việc học tập các bài lý luận chính trị của Đoàn triển khai cho **1.738** đoàn viên thông qua các hình thức như: phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức **05** lớp bồi dưỡng chuyên đề, tổ chức **02** Hội thi tìm hiểu nội dung các chuyên đề, **17** hội nghị triển khai.

- Việc đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện các nội dung đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm thực hiện góp phần nâng cao chất lượng việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chiều sâu, để việc học tập và làm theo Bác gần gũi, thường xuyên với đoàn viên, thanh niên như:

+ Duy trì chuyên mục “Theo dấu chân Bác” trên Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn, đảm bảo mỗi tuần có ít nhất 01 bài viết về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động và thực hiện sâu rộng cuộc vận động “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp*” gắn với việc tuyên truyền “người tốt, việc tốt” thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “*Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới*” đến nay có hơn **15.700** tin tốt và hơn **2.500** câu chuyện đẹp được đăng tải qua mạng xã hội.

+ Triển khai cho 100% đoàn viên đăng ký và đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên và nội dung chuyên đề năm 2019 “*Trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm*”. Kết quả rõ nét nhất là đoàn viên tham gia sinh hoạt Đảng thi đăng ký cụ thể gắn với việc thực hiện Sổ rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng của đảng viên; đoàn viên khối Trường học đăng ký nội dung cụ thể là “*sửa chữa khuyết điểm*”, “*làm một phần việc tốt*”. Trên cơ sở kiểm tra đánh giá cuối năm và giám sát chuyên đề thì việc đăng ký của đoàn viên đã có chuyển biến, thực chất hơn, nội dung rõ ràng hơn.

+ Chú trọng việc giới thiệu các gương thanh niên tiêu biểu sau tuyên dương như: xây dựng kỷ yếu, giới thiệu các gương điển hình qua mạng xã hội, giao lưu gặp gỡ.

Nhìn chung các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên được triển khai đa dạng dưới nhiều hình thức, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên quan tâm, qua đó góp phần định hướng, giáo dục nhân cách, lối sống, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho đoàn viên, thanh niên.

## **2. Tích cực triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên**

Các cấp bộ Đoàn triển khai nghiêm túc việc học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thông qua các hình thức như: Hội nghị trực tuyến, bộ công cụ học tập, phát thanh thanh niên, hội nghị do cấp ủy cùng cấp tổ chức, tài liệu hỏi đáp... Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gửi tài liệu học tập chuyên đề hằng năm cho các cấp bộ Đoàn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về nội dung 8 chuyên đề bám sát Hướng dẫn số 64-HD/TĐĐTN-BTG, ngày 15/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “*hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên*”. Yêu cầu các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức học tập, tuyên truyền phù hợp với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên ở các khối đối tượng, địa bàn khác nhau; đưa nội dung chuyên đề gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng năm. Việc “*học tập*” phải đi đôi với “*làm theo*” thông qua việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của từng tập thể, cá nhân, là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ đoàn và đoàn viên hàng năm. Kết quả:

- Năm 2019: Triển khai, tổ chức học tập chuyên đề “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi trong cán bộ Đoàn*” **cho 100% cán bộ**

**Đoàn** và chuyên đề “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực trong đoàn viên, thanh niên*” cho 100% đoàn viên và trên 90% thanh niên.

- Năm 2020: Đã chỉ đạo triển khai chuyên đề **dành cho cán bộ Đoàn về**: “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên*” và **chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên về**: “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời*” đến các cấp bộ Đoàn.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn biên soạn các tài liệu, giới thiệu về các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, học tập như: “*Di chúc*”, “*Tuyên ngôn độc lập*”, “*Sửa đổi lối làm việc*”, “*Đạo đức cách mạng*”, “*Đường cách mệnh*”; các câu nói, lời dạy, mẫu chuyện của Bác Hồ với Thanh niên thông qua các buổi tọa đàm, hội thi, sinh hoạt chi đoàn, tài liệu đăng tải trên mạng xã hội.

### **3. Đổi mới học tập lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên.**

- Việc đổi mới nội dung, phương thức học tập các bài lý luận chính trị của Đoàn, Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử Đoàn những năm qua luôn được các cấp bộ Đoàn chú trọng:

+ Về nội dung: Hằng năm tài liệu học tập các bài lý luận chính trị triển khai cho các cấp bộ Đoàn được Đoàn cấp trên biên soạn, sửa đổi theo hướng ngắn gọn: từ 6 bài, còn 5 bài, đến nay còn 4 bài; các chuyên đề Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung lịch sử được chuyển tải nội dung thành các bộ câu hỏi trắc nghiệm, phim, phóng sự ngắn.

+ Về hình thức học tập, tuyên truyền: các cấp bộ Đoàn chủ động, sáng tạo, đa dạng các hình thức như: triển khai thông qua tọa đàm, diễn đàn; hội thi trắc nghiệm, tự luận trên internet; tài liệu infographic; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức hội nghị học tập chuyên đề. Năm 2020 triển khai việc học các bài lý luận chính trị của Đoàn thông qua hình thức tự học trực tuyến trên hệ thống của Trung ương Đoàn.

- Các cấp bộ Đoàn chủ động, tích cực, kịp thời ngăn chặn thông tin xấu; cung cấp thông tin chính thống về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; tăng cường phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, kích động của các thế lực thù địch, nhất là trên internet. Kết quả:

+ Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới*”; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về “*Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch*” cho trên 41.700 đoàn viên, thanh niên.

+ Kiện toàn lực lượng nòng cốt chính trị các cấp với 352 thành viên. Tiếp tục duy trì hoạt động của Biệt đội mật của Đoàn Thanh niên, từ năm 2019 đến nay thành viên biệt đội đã tham gia tích cực, các chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều thực hiện kịp thời. Đã phối hợp, hiệp đồng với các biệt đội trong tỉnh tích cực thực hiện việc đề xuất báo cáo Facebook xem xét các trang, các tài khoản Facebook có nội dung phản động, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước; lăng mạ Lãnh tụ, các vị lãnh đạo Đảng qua các thời kỳ... nhằm làm vô hiệu hóa các trang và các tài khoản trên, kết quả theo dõi từ năm 2019 đến nay: đã xóa được 213 bài viết, 05 tài khoản, 96 video, 39 nội dung chia sẻ và 179 ảnh xuyên tạc. Ngoài ra thành viên biệt đội còn tích cực tham gia phản bác các luận điệu sai

trái trên các trang, nhóm Facebook theo chỉ đạo của cấp ủy, có **5 bài viết** đấu tranh, phản bác.

- Đoàn cấp tỉnh thành lập và tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ lý luận trẻ cấp tỉnh với **10** thành viên, chỉ đạo Đoàn cấp huyện thành lập các câu lạc bộ lý luận trẻ cấp huyện, đến nay có **5/17** đơn vị thực hiện với **75** thành viên.

- Có 02 đợt sinh hoạt chính trị lớn được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia thi đua lập thành tích chào mừng, với nhiều hoạt động ý nghĩa:

+ Đợt sinh hoạt "*Tuổi trẻ Tây Ninh nhớ lời Di chúc theo chân Bác*" vào dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (1890 – 2019)<sup>9</sup>.

+ Đợt sinh hoạt "*Tuổi trẻ Tây Ninh sắt son niềm tin với Đảng*" nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 2020) và 60 năm chiến thắng Tua Hai (1960 – 2020)<sup>10</sup>.

#### 4. Giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua thực tiễn phong trào

Thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội như: "*Thanh niên tình nguyện*", "*Tuổi trẻ sáng tạo*", "*Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc*", "*Tôi yêu Tổ*

<sup>9</sup> -Tuyên truyền cho trên **49.148** lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa và giá trị của bản Di chúc qua 50 năm. Tỉnh đoàn đã tổ chức "*Hành trình theo dấu chân Bác*" về thăm địa chỉ đỏ gắn với việc tổ chức Hội trại "*Màu xanh biên cương*" tại Di tích lịch sử căn cứ Ban An ninh Trung ương cục Miền Nam; thực hiện **01** công trình thanh niên xây dựng sân chơi cho thiếu nhi tại Trung tâm học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi; Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp qua mạng internet năm 2019 trong 10 tuần (từ ngày 27/3 – 03/6/2019);

Đoàn cấp Huyện và các cơ sở Đoàn cũng tổ chức đa dạng các hoạt động, đạt nhiều kết quả nổi bật được Cấp ủy, Chính quyền và Nhân dân địa phương ủng hộ, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đoàn về các hoạt động của tuổi trẻ tình nhà thực hiện và làm theo Bác nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người: Tuyên truyền trực quan trên **580** băng rôn tại các cơ quan Đoàn thanh niên; đưa **169** tin bài trên báo chí và trên **2.258** nội dung liên quan đến đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mạng xã hội; tổ chức **123** buổi diễn đàn, tọa đàm với sự tham dự của hơn **11.259** đoàn viên tham gia hội thi tìm hiểu về ý nghĩa, nội dung Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức **148** buổi sinh hoạt chuyên đề về nội dung, giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của Đoàn Thanh niên, địa phương, đơn vị; ...; đã tổ chức **139** công trình thanh niên làm theo lời Bác; tuyên dương **1.068** gương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: trao **35.480** suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng số tiền trên **8,2** tỷ đồng; sửa chữa **131**, xây mới **60** nhà nhân ái, nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên **1,2** tỷ đồng; khám bệnh cấp phát thuốc cho nhân dân nghèo với tổng trị giá hơn **8,3** tỷ đồng; tổ chức sôi nổi hơn **200** hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm sinh nhật Bác và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, thực hiện công trình thắp sáng đường quê trên **1,1** tỷ đồng

<sup>10</sup> Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội trại truyền thống với chủ đề "*Tuổi trẻ Tây Ninh tiếp nối hào khí Tua Hai*" trong hai ngày 06 và 07/01/2020 tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Tua Hai. Trong khuôn khổ Hội trại đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam như: *Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng; hoạt động sưu tầm trưng bày kỷ vật lịch sử, thiết kế các sản phẩm tài giáo dục về truyền thống lịch sử với chủ đề "Tây Ninh xưa và nay"; hoạt động trò chơi lớn "hành trình lịch sử" tìm hiểu về 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 60 năm Chiến thắng Tua Hai*, chuỗi hoạt động thu hút hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Song song Tỉnh đoàn đó: tổ chức cuộc thi thiết kế công cụ, ấn phẩm tuyên truyền về các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của địa phương, đất nước; bản đồ số hóa các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh, công trình bảng chỉ dẫn lịch sử theo tên đường các tuyến đường mang tên các đồng chí Nguyễn Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Đoàn Thanh niên cấp huyện thi phát động đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên tham gia hiến kế xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh đã tổ chức **18** hội nghị, diễn đàn, tọa đàm "*Đảng với Thanh niên với Đảng, Đảng với Thanh niên*" cho hơn **1.200** đoàn viên tham gia; tổ chức **45** hoạt động thi đua "*mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý*" cho hơn **4.000** đoàn viên, thanh niên tham gia kết hợp tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về về lịch sử ra đời, những thành tựu cách mạng của Đảng qua 90 năm. Bên cạnh đó còn tổ chức thăm hỏi **62** đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên tại các địa phương, đơn vị.

Đoàn thanh niên cấp cơ sở thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: 100% các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề "*Tuổi trẻ Tây Ninh sắt son niềm tin với Đảng*" nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng qua 90 năm xây dựng, phát triển; làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, nhất là đảng viên trẻ trong công cuộc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay; tổ chức kết nạp "*Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam*" cho trên **1.730** đoàn viên mới và **523** ĐVUT được trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp.

quốc Tôi”; các chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức cho đoàn viên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động rèn luyện thực tiễn đa dạng vừa phát huy vai trò của thanh niên; vừa khai thác nguồn lực xã hội chăm lo phát triển thể chất, tầm vóc thanh niên; vừa giáo dục, lý tưởng cách mạng cho thanh niên, tiêu biểu có các hoạt động như:

- Thực hiện công trình “**Thắp sáng đường quê kết hợp treo cờ Tổ quốc**” với trên 70 km, “**Thắp sáng đường biên bằng đèn năng lượng mặt trời**” trên 42 km; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sỹ, nhân dân các địa bàn biên giới, khu vực khó khăn như: phục vụ tuyên truyền ca khúc cách mạng, khám bệnh cấp phát thuốc, giao lưu thể thao; thăm hỏi tặng quà... với tổng kinh phí trên 7,5 tỷ đồng đã **góp phần giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.**

- Các mô hình, giải pháp “**Vui cùng bóng cỏ**”, “**Bữa cơm yêu thương**”, “**Bữa cơm tình nguyện**”, các hoạt động “**Đền ơn, đáp nghĩa**” thu hút trên 31.700 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia qua đó **góp phần giáo dục truyền thống, phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ.**

- Các hoạt động: Hội thi “**Nét đẹp sân trường**”, “**Liên hoan bước nhảy tuổi trẻ**”, diễn đàn tuyên truyền phòng chống ma túy, tội phạm tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống tác hại rượu bia thuốc lá; các mô hình “**Tổ giác địa chỉ đen**”, “**Khu dân cư không mắc tệ nạn xã hội**”, “**Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin**”; diễn đàn “**Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường**”; các diễn đàn khởi nghiệp; hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao; giáo dục kỹ năng sống thông qua trải nghiệm thực tế như: “**Học kỳ trong quân đội**”, “**Một ngày làm chiến sỹ chữa cháy**”, “**Một ngày làm chiến sỹ biên phòng**”, “**Trải nghiệm quân ngũ**”,... thu hút trên 151.000 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia **tất cả đã góp phần rèn luyện tinh thần tiên phong, xung kích, giáo dục nhân cách sống cho đoàn viên, thanh niên, giúp các bạn có thêm kỹ năng và kiến thức xã hội.**

### 5. Phát huy vai trò điển hình thanh niên trên các lĩnh vực.

- Các giải thưởng, học bổng dành cho đoàn viên, thanh niên học sinh, sinh viên có thành tích trong học tập, lao động, vượt khó vươn lên trong cuộc sống được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai qua đó tuyên dương đúng người, đúng việc, nâng cao sức ảnh hưởng và uy tín xã hội của các giải thưởng, học bổng như:

+ Tỉnh đoàn phối hợp với UBND tỉnh tổ chức chương trình “**Học mặt học sinh, sinh viên Tây Ninh**” năm 2019, 2020 trao tặng 122 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện; phối hợp với Báo Tuổi trẻ, Báo Khăn quàng đỏ tổ chức trao 300 suất học bổng “**Gieo mầm tri thức**”, 50 phần quà cho các em học sinh nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt trên địa bàn với tổng giá trị 610 triệu đồng.

+ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai, lựa chọn, đề nghị Ban Tổ chức các chương trình học bổng xét tặng các loại dành cho các đối tượng học sinh, sinh viên như Giải thưởng “**Vừ A Dính**” của Quỹ Vừ A Dính, học bổng “**Thắp sáng ước mơ**” của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, học bổng Doremon, với 596 suất với trị giá 518,8 triệu đồng. Bên cạnh đó Đoàn cấp huyện cũng đã vận động mạnh thường quân trao tặng 8.158 suất học bổng, hơn 2,87 tỷ đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.

-Triển khai có hiệu quả các hoạt động, chương trình tuyên dương như: Tỉnh đoàn tuyên dương **50** gương thanh thiếu nhi tiêu biểu học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực; chọn cử **25** đại biểu tham gia Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm Miền Đông Nam bộ năm 2019 và **04** đại biểu tham gia chương trình gặp gỡ “*Đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác*” toàn quốc năm 2019; tuyên dương **17** danh hiệu “*Học sinh 3 tốt*”, **03** danh hiệu “*Học sinh 3 rèn luyện*”; **01** tập thể, **01** cá nhân đạt danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*”; Tuyên dương **23** gia đình cán bộ Đoàn tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “*Xây dựng gia đình trẻ no ấm, hạnh phúc, văn minh*”;... Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn phát hiện, bồi dưỡng các hình mẫu, gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, tổ chức giao lưu điển hình, giới thiệu trên mạng xã hội... Thông qua các hoạt động đã góp phần cổ vũ thói quen tốt, hành động đẹp trong đoàn viên, thanh niên, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên trở thành những người phát hiện, giới thiệu, lan tỏa những tấm gương, hành động đẹp, truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Chỉ thị số 01-CT/TWĐ, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa XI) về “*Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ Đoàn*” gắn với Kết luận số 06-KL/TWĐ-BKT, ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện 2 điều nên làm và 02 điều không nên làm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.<sup>11</sup>

- Đẩy mạnh Cuộc vận động “*Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam*”. Các cơ sở Đoàn tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức vào Đảng cho đoàn viên, để khi đứng vào hàng ngũ của Đảng đoàn viên cảm thấy tự hào, vinh dự, đã tổ chức giới thiệu **2.405** đoàn viên ưu tú cho Đảng, được Đảng xem xét kết nạp **941** đồng chí, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên trẻ là học sinh THPT, là thanh niên công nhân.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

##### **1. Mặt được**

- Cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi luôn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp bộ Đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, đặc biệt quan tâm triển khai nhiều giải pháp sát hợp với thực tiễn địa phương, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đáp ứng với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên.

- Các cấp bộ Đoàn chủ động đổi mới, sáng tạo trong nội dung và hình thức triển khai, tổ chức các hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, hiệu ứng giáo dục rõ.

##### **2. Mặt hạn chế và nguyên nhân**

- Một số nội dung trong quá trình triển khai còn lúng túng, hiệu quả chưa cao như: hoạt động của các Câu lạc bộ Lý luận trẻ; việc xây dựng hình mẫu điển hình của các địa

<sup>11</sup> - Cán bộ đoàn chuyên trách:

Nên: Trách nhiệm, sáng tạo;

Không nên: Quan liêu, hành chính.

- Cán bộ đoàn không chuyên trách:

Nên: xung kích, gương mẫu,

Không nên: Làm việc thành tích, đối phó, chạy theo thành tích.



phương để thực hiện Cuộc vận động “*Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới*”.

- Công tác giáo dục lý luận chính trị của Đoàn có đổi mới song chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra.

- Các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng cho các đối tượng thanh niên đặc thù vẫn còn hạn chế.

**\*Nguyên nhân:**

- Chưa mạnh dạn đánh giá, rút kinh nghiệm các chỉ đạo của Trung ương để triển khai phù hợp với địa phương vẫn trong tâm thế chờ đợi được định hướng.

- Một số cơ sở Đoàn chưa nắm bắt kịp thời xu hướng, nhu cầu của đoàn viên, thanh niên trong triển khai tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng.

**V. PHƯƠNG HƯỚNG**

1. Tiếp tục bám các chỉ tiêu để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm, triển khai đạt kết quả.

2. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp gắn với triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030*” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

3. Chú trọng đổi mới hình thức, nội dung triển khai các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng theo hướng trực quan, gần gũi, ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động một số nội dung còn chưa hiệu quả như: Câu lạc bộ Lý luận trẻ, Cuộc vận động “*Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới*”, tổ chức các hoạt động gặp gỡ giao lưu với các gương thanh niên đặc thù qua đó thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện nội dung Kế hoạch số 151-KH/TĐTN-BTG, ngày 8/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2019 – 2022.

Trên đây là báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về kết quả thực hiện Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2019 – 2022.

**Nơi nhận:**

- TW Đoàn: VP I, II, Ban TG, Ban TN-TH;
- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư TWD;
- BTG, BDV Tỉnh ủy;
- BCH Tỉnh đoàn;
- Các Ban, Đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn;
- Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu: VT, Ban TG.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**



Nguyễn Tiến Tân